



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้มีประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพาลัย ชั้น ๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และตามประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้


ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก	ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล
		๑	๐๐๑	นางสาวทันทยา คมขุนทด

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลเทพาลัยได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังมีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปฯ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

สำหรับผู้ที่ได้สมัครฯ ไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศฯ นี้ ถ้ายืนยันได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฯ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพาลัย ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร